



บทที่ 471

สักการะสถาน แม่พระฟาติมา

ข้าแต่พระเป็นเจ้า ต้นเดือนมี.ค. 2023 ที่ผ่านมา ลูกและลูกสาวได้เดินทางไปแสวงบุญและสวดอธิษฐาน ณ สักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเป็นที่รู้จักของคริสตชนคาทอลิกทั่วโลกเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่ลูกได้รับศีลล้างบาปเป็นลูกของพระองค์โดยสมบูรณ์ในปี 1996

สักการะสถานแม่พระฟาติมา

มองย้อนหลังไป 27 ปีก่อน ขณะนั้นลูกกำลังแสวงหาพระเจ้าอยู่ หลังจากได้ไปร่วมนมัสการพระเจ้ากับทางคริสตจักรมา 3 ปี ก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกทราบนั่นไม่ใช่เป็นวิถีทางที่ลูกกำลังแสวงหาอย่างแน่แท้ ลูกกำลังคิดว่าจะทำอะไรต่อไปดี ก็พอดีมีเพื่อนธุรกิจคนหนึ่งที่อยู่ด้วยกันมานาน แต่ลูกไม่เคยทราบว่าเขาเป็นคาทอลิก ชวนลูกไปร่วมงานเลี้ยงขององค์กรหนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิก ในคืนนั้น นอกจากเพื่อนคนผู้ชวนลูกแล้ว ลูกไม่รู้จักใครเลยที่โต๊ะอาหาร แต่ลูกจำได้แม่นย่างจนถึงวันนี้ มีขรวาสผู้ใหญ่คนหนึ่งในระหว่างงานเลี้ยง เมื่อทราบว่าลูกกำลังแสวงหาพระเจ้าอยู่ เขาพูดขึ้นมาว่า เขาเพิ่งกลับมาจากการแสวงบุญที่สักการะสถานแม่พระฟาติมา และมีเหรียญแม่พระ ขอให้คุณพ่อที่นั่งอยู่โต๊ะเดียวกันช่วยเสกให้ พอรับเหรียญจากคุณพ่อ เขายื่นเหรียญนั้นให้ลูกทันที พร้อมกับพูดว่า "พีร์รับ ผมขอมอบเหรียญแม่พระนี้ให้พีร์รับ"

ลูกจำได้ว่าความรู้สึกขณะรับเหรียญแม่พระที่ได้รับการเสกจากพระสงฆ์แล้วนั้น ตื่นตื้นและตื่นเต็นยินดีมาก ลูกรู้สึกว่แม่พระฟาติมาทรงรับลูกเป็นลูกของพระแม่ในคืนนั้นเอง เป็นความอบอุ่นใจและซาบซึ้งมาก

ลูกนำเหรียญแม่พระที่ได้มาไปทำเป็นเข็มกลัดและจะติดบนเสื้อในพิธีสำคัญทางศาสนาหรือเวลาที่ลูกไปพูดแบ่งปันในโอกาสต่างๆ ในทวีปนี้เอง ลูกสาวพูดขึ้นมาว่าเหรียญที่หม่ามีได้มาตอนนั้น เป็นเหรียญจากสักการะสถานของอีกประเทศหนึ่ง ไม่เป็นไร ในใจลูกแล้ว แม่พระฟาติมาคือพระแม่ผู้นำลูกเข้าสู่พระศาสนจักรคาทอลิก นั่นคือความเชื่อความศรัทธาความกตัญญูสูงสุดของลูกที่มีต่อพระแม่ตลอดมาและจะตลอดไป

หลังจากได้เป็นคาทอลิกเพียงปีเศษ คุณพ่อเจ้าอาวาสวัดของลูกก็ได้จัดไปแสวงบุญยังสักการะสถานหลายแห่งและรวมที่แม่พระฟาติมาด้วย

สิ่งที่ลูกประทับใจและยังติดตรึงในใจจนทุกวันนี้คือ ภาพของผู้มีใจศรัทธาคูกเขาเดินเป็นร้อยๆ คนบนลานอันกว้างใหญ่มากรอบๆ อาสนวิหารหลัก พระสงฆ์อธิบายให้ฟังว่าผู้คนเหล่านั้นมาสวดขอคุณพระแม่สำหรับพระพรที่สวดทูลขอแล้วได้รับ โอ้โฮ!

และ 26 ปีต่อมา คือต้นเดือนนี้เอง ลูกและลูกสาว และเพื่อนอีกสองคนที่ไม่ใช่คริสตชนก็ได้ไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อนสองคนนี้ได้ฟังเรื่องราวทางคริสตศาสนาจากลูกมาตลอดและขอตามไปมีส่วนร่วมในการสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเรา

สถานที่อาสนวิหารก็ยังคงตั้งตระหง่านเหมือนเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่ลูกเห็นผิดไปจากครั้งก่อนๆ มากจนลูกต้องทักกับลูกสาวคือ จากผู้คนที่ไปสักการะจำนวนมาก มีเพียงคนๆ เดียวที่คูกเขาเดินรอบอาสนวิหาร! จากครั้งที่แล้วที่ลูกจำได้ว่ามีคนคูกเขาเดินจำนวนเป็นร้อยเลยก็เดียว



เวลาผ่านไป อุปนิสัยของมนุษย์ก็เปลี่ยนไป คนรุ่นใหม่คงมีวิธีแสดงความรักแตกต่างกับรุ่นพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย รุ่นวัยอย่างลูก อย่างว่าแต่คุณเข้าเดินเลย แต่คุณเข้าสวดส่ายประจำทุกวันเช้าเย็น ก็ไม่ไหวแล้ว และมองอีกมุมหนึ่ง คนรุ่นใหม่ที่มีความเชื่อความศรัทธาอย่างลึกซึ้งเหมือนรุ่นก่อนๆ อาจจะลดลง (หรือเปล่า)

สำหรับกลุ่มของเรา เราเข้าร่วมมิสซาสองรอบในวันอาทิตย์และมีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้นกับลูก ขณะที่ลูกได้รับศีลครั้งแรก ทันทีที่กลืนศีลลงไป น้ำตาแห่งความตื้นตันและปลื้มปิติได้ไหลลงมาอย่างพรั่งพรู โดยลูกไม่สามารถจะห้ามให้น้ำตาหยุดไหลได้ ตอนที่ลูกได้เดินกลับมาที่หนึ่งและคุณเข้าโมทนาคุณพระเจ้าและพระแม่ที่ทรงรับลูกมาเป็นลูกของพระองค์คนหนึ่ง ภาพการกลับใจของลูกและสิ่งต่างๆ ที่ได้เปลี่ยนแปลงในชีวิตของลูกอย่างมากมาได้ปรากฏขึ้นในสมองของลูกเป็นฉากๆ โดยลูกไม่ได้คิดเอง ลูกรู้สึกเหมือนอยู่ในภวังค์และในความรู้สึกเล็กๆ ของลูกในขณะนั้น ลูกทราบพระเจ้าทรงมาประทับอยู่กับจิตวิญญาณของลูก และในขณะที่ลูกกำลังเขียนถึงเรื่องนี้อยู่นั้น น้ำตาของลูกก็กำลังไหลรินออกมาอีก

เป็นเรื่องที่อัศจรรย์และลึกซึ้งมาก และลูกขอเขียนไว้เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์และพระแม่อย่างสูงสุด จากใจที่ถ่อมตนที่สุดว่า นี่คือการได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าและพระแม่ในจิตวิญญาณของลูก ไม่ใช่เป็นการเขียนเพื่ออวดอ้างแต่ประการใด

ต่อมาเพื่อนทั้งสองได้ถามลูกว่าทำไมเห็นลูกร้องไห้ตั้งนานหลังจากรับศีล ลูกจึงพยายามอธิบายให้เขาทั้งสองฟังอย่างดีที่สุดด้วยภาษาที่ผู้ที่ไม่ใช่เป็นคริสตชนจะเข้าใจ

หลังจากออกมาจากสักการะสถานแม่พระฟาติมาและได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆ ของประเทศเดียวกันแล้ว ก่อนที่เราจะเดินทางไปยังอีกประเทศหนึ่ง ลูกถามเพื่อนทั้งสองว่าเขาประทับใจหรือชอบสถานที่ใดในประเทศนี้ที่สุด คนหนึ่งตอบว่า การได้ไปร่วมพิธีมิสซาที่อาสนวิหารแม่พระฟาติมา เพราะ ณ ที่นั้นเอง เธอสามารถให้อภัยเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่พอใจได้ และรู้สึกว่าต้องให้ความรักแทน จิตใจโล่งเลย เพื่อนอีกคนตอบว่าใช่เลย ที่เดียวกัน เธอรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาของเราและดีใจมากที่มีโอกาสไปกับลูกและลูกสาวในทริปนี้

ลูกจะได้กลับไปสักการะสถานแม่พระฟาติมาอีกหรือไม่ ลูกไม่ทราบ แต่ถ้าจะไปอีก 26 ปีข้างหน้า ลูกก็จะมีอายุครบ 100 ปีพอดี 😊😊😊

สำหรับลูกแล้ว พระแม่แห่งฟาติมาคือ ผู้ที่ทรงนำลูกเข้าสู่พระศาสนจักรของพระเจ้าและการไปแสวงบุญของลูกพร้อมลูกสาวและเพื่อนๆ ครั้นนี้ ก็เป็นการยืนยันของลูกว่า หลังจากได้เข้ามาในพระศาสนจักรของพระองค์แล้ว ลูกได้ถวายชีวิตทั้งครบในการรับใช้พระองค์และจะรับใช้ทั้งครบเช่นนี้จนกว่าจะไปรับใช้พระองค์บนสวรรค์ พระเจ้าข้า

“ข้าพเจ้าจะถวายพระพรแด่พระยาร์เวห์ตลอดกาล” สดุดี 34:1

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดนอץ

[www.moving-themountain.com](http://www.moving-themountain.com)

